

กอ.รมน.นำลูกเสือชาวบ้าน-ทสปช. หนูน กรธ.แจจ รธน.

พ.อ.พีรวิชฌ์ แสงทอง โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน.เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ในการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ และการลงประชามติ ว่า พลเอก ชีรชัย นาคพานิช ผบ.ทบ. ในฐานะ รอง ผอ.รมน. ได้ให้ กอ.รมน.ภาค, กอ.รมน.สย. และ กอ.รมน.จังหวัด เตรียมความพร้อมในการสนับสนุน ให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือแก่ กรธ. ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อทำความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบัญญัติและสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนทราบ รวมถึงรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งในการชี้แจงให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนนั้น กอ.รมน. จะนำกลุ่มพลังมวลชนที่มีอยู่ เช่น ลูกเสือชาวบ้าน ทสปช. มวลชน กอ.รมน. กองทุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ และหมู่บ้านอาสาพัฒนาเพื่อป้องกันตนเอง เป็นต้น มาให้การช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของทางราชการ

โฆษก กอ.รมน.กล่าวอีกว่า เมื่อได้รับการร้องขอจาก กรธ. และเชื่อมั่นว่าการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์จะเข้าถึงประชาชนโดยตรงทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง สำหรับสถานการณ์ในพื้นที่ จชต. ที่มีเหตุร้ายมาอย่างต่อเนื่องนั้น ขอชี้แจงว่าผู้ก่อเหตุรุนแรงพยายามใช้วิธีการทุกรูปแบบเพื่อทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวและไม่เชื่อมั่นในกลไกอำนาจรัฐ ซึ่งในเรื่องนี้ประชาชนในพื้นที่มีความเข้าใจดี และที่ผ่านมาก็ได้ให้ข้อมูลที่เป็ประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่มาโดยตลอด จนทำให้สามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้อย่างรวดเร็ว ซึ่ง ผบ.ทบ.ในฐานะ รอง ผอ.รมน. ได้เน้นย้ำให้ทำงานด้านการข่าวด้วยความรอบคอบ และให้เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติอย่างเข้มงวด เพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน

สำหรับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นการเปลี่ยนแปลงในวาระปกติของ กอ.รมน. ซึ่งขอยืนยันว่าการเปลี่ยนตัวบุคคลนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการทำงานของคณะพูดคุยฯ แม้แต่น้อย อย่างไรก็ตาม ในการทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ที่ยังคงเป็นพื้นที่ของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ที่จะต้องทำความเข้าใจกับประชาชนว่าภาครัฐได้มีการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่างไร มีความคืบหน้าในการดำเนินการเพียงใด

นอกจากนี้ รอง ผอ.รมน. ยังได้สั่งการให้ทุกหน่วยเร่งดำเนินการดับไฟที่กำลังลุกไหม้พื้นที่ป่าพดูใน อ.สุโหงโกลก และ อ.สุโหงป่าติ จังหวัดนราธิวาส ที่ลุกลามกระจายในพื้นที่กว่า 2,000 ไร่ และสกัดไม่ให้ไฟลุกลามเข้าพื้นที่ทำกินของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว

ด้านกรุงเทพโพล โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ประชาชนคิดอย่างไรกับการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อร่างรัฐธรรมนูญ” โดยประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 68.6 เห็นด้วยกับแนวคิดที่เปิดโอกาสให้ฝ่ายที่เห็นชอบและไม่เห็นชอบในร่างรัฐธรรมนูญ มีโอกาสแสดงข้อมูล ความเห็น ก่อนถึงวันลงประชามติ แต่ต้องมีเหตุผลประกอบและเป็นไปตามหลักวิชาการ ขณะที่ร้อยละ 20.6 ไม่เห็นด้วย เพราะจะทำให้เกิดการขึ้นน้ำ และก่อให้เกิดความขัดแย้ง ส่วนที่เหลือร้อยละ 10.8 ยังไม่แน่ใจ

เมื่อถามว่า คิดว่าการออกมามีพหุวิชาการร่างรัฐธรรมนูญของกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มนักการเมืองหรือกลุ่มนักวิชาการ ทำให้มีผลต่อการตัดสินใจรับหรือไม่รับร่างฯ ของท่านมากน้อยเพียงใด ส่วนใหญ่ร้อยละ 49.5 เห็นว่ามีผลค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ขณะที่ร้อยละ 41.5 เห็นว่ามีผลค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ส่วนที่เหลือร้อยละ 9.0 ไม่แน่ใจ

เมื่อถามว่าเชื่อมั่นต่อการทำหน้าที่ของ กกต. มากน้อยเพียงใดในการควบคุมดูแลการแสดงความคิดเห็นที่มีต่อร่างรัฐธรรมนูญให้อยู่ในขอบเขตของ พ.ร.บ.ประชามติ พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 53.3 เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 31.9 เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ส่วนร้อยละ 14.8 ไม่แน่ใจ